



Vichakan.net

<https://publish.vichakan.net>

ใบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

23 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ตอบรับการเผยแพร่บทความ

เรียน ศก.ระดับตำบลเม็กดำ

ตามที่ท่านได้ส่งข้อมูลบทความ ชื่อเรื่อง นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเปลือกกล้วยขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการดอทเน็ต (Vichakan.net) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 นั้น

ทางเว็บไซต์วิชาการดอทเน็ต ขอรับรองว่า ข้อมูลของท่านได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการดอทเน็ต รายละเอียดดังนี้

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/610>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 23 กรกฎาคม 2567

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เผยแพร่แล้วนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
เว็บไซต์วิชาการดอทเน็ต
www.Vichakan.net

ชื่อเรื่อง นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเปลือกกล้วยขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

ผู้วิจัย ศกร.ระดับตำบลเม็กดำ

ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

ความเป็นมา

จากการผลิตหรือการทอแคเสื้อกกรรมตา เพื่อไว้ใช้สอยในครัวเรือนและเป็นของฝากให้กับญาติพี่น้องเมื่อมาเยี่ยมเยือนตามงานเทศกาล งานบุญประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้านต่าง ๆ กลายเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตหรือทำเพื่อขาย สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกและคนในหมู่บ้านบ้านโคกจันทร์หอม ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันนำวัตถุดิบที่มีในหมู่บ้าน คือ ต้นกก บวกกับภูมิปัญญา องค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ และประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ทำอยู่แล้ว มาสร้างสรรค์เสื้อกให้มีความน่าสนใจและเพิ่มคุณค่าโดยการนำลายผ้ามัดหมี่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงออกแบบลายมัดหมี่พระราชทานช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน ทางชุมชนจึงได้นำลายขอลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเปลือกที่หลากหลายและทรงคุณค่า อย่างเช่น กระเป๋า ของใส่เอกสารกระติบข้าวเหนียว เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้จริง
2. เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเปลือกกล้วยในชุมชนลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯให้มีคุณค่า
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเปลือกกล้วยในชุมชนลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/610>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 23 กรกฎาคม 2567

พิมพ์ : วันที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 15.30 น.